



ประกาศเจตนารมณ์

การต่อต้านการทุจริต”คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)

ประจำปี 2567

ข้าพเจ้า นายแพทย์สุภาพ ล้ำราญวงษ์ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ในฐานะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการ
แสดงออก ถึงความภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง
ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึก
ต่อการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อสังคมอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
กล้าตัดสินใจและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความละเอียดต่อการทุจริต
ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน มีจิตสาธารณะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือยินยอมให้ใช้ตำแหน่ง
หน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
ค่านิยมในการบริหารงาน ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ซื่อสัตย์

สามัคคี มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญทำในสิ่งที่ถูกต้องรวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ สร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขที่ปลอดจากการทุจริตและขอถวายสัตย์จะวาจาวา จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชกษัตริย์ทรงธรรม จะดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธานยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป



ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติ
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารสูงสุด
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติ

ข้าพเจ้า นายสุภาพ สำราญวงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติ ขอแสดงความจำนงต่อเพื่อนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะบริหารจัดการหน่วยงานให้เกิดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการป้องกันการทุจริต ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อบังเกิดผลงานและประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ข้าพเจ้าฯ จะทำหน้าที่นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ มีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติและประชาชน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(นายสุภาพ สำราญวงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติ